

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN PÁC NẶM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP Pác Nặm, ngày tháng 11 năm 2021

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa X.

Kính gửi:

- Ông: Hoàng Văn Khìa - thôn Khuổi Ổ, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;
- Ông: Cà Văn Đoàn - thôn Nà Bể, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện Công văn số 7690/UBND-TH ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa X. UBND huyện Pác Nặm trả lời như sau:

**Ý kiến của cử tri Hoàng Văn Khìa, thôn Khuổi Ổ; cử tri Cà Văn Đoàn, thôn Nà Bể, xã Nhạn Môn:** *Nhiều xe có tải trọng lớn vào mỏ đá Hải Nam, xã Nhạn Môn để lấy đá làm ảnh hưởng đến tuyến đường từ xã Nhạn Môn đến trung tâm xã Bộc Bó; Việc mỏ đá nổ mìn, nghiền đá gây bụi làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Cử tri phản ánh nhiều lần nhưng vẫn chưa được khắc phục. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra khắc phục tình trạng trên.*

Ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND xã Nhạn Môn phối hợp kiểm tra thực tế trên tuyến đường và làm việc với công ty TNHH Hải Nam, kết quả như sau:

**1. Về ý kiến kiến nghị:** *Nhiều xe có tải trọng lớn vào mỏ đá Hải Nam, xã Nhạn Môn để lấy đá làm ảnh hưởng đến tuyến đường từ xã Nhạn Môn đến trung tâm xã Bộc Bó.*

Trả lời:

Tuyến đường Bộc Bó - Nhạn Môn là đường huyện, đường cấp 6 miền núi đã được đầu tư nâng cấp từ lâu, tải trọng cho phép của đường là 13 tấn. Trong năm 2021 UBND huyện Pác Nặm đã sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ để sửa chữa mặt đường tuyến đường này, tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn hẹp nên chỉ sửa chữa một số vị trí mặt đường bị hư hỏng lớn. Thời gian qua nhu cầu chở đá để làm vật liệu phục vụ thi công các công trình trên địa bàn huyện và các vùng lân cận cũng như phục vụ nhu cầu thi công xây dựng của người dân để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nên các xe chở đá thường xuyên lưu thông trên tuyến đường Bộc Bó - Nhạn Môn (đoạn từ mỏ đá đến trung tâm xã Bộc Bó đi các hướng khác và ngược lại) mặt khác do cấp đường thấp, mặt đường nhỏ hẹp, độ dốc lớn, đường đã được đầu tư lâu nên cũng đã ảnh hưởng đến người tham gia giao thông lưu thông trên tuyến đường này.

UBND huyện xin được tiếp tục tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới UBND huyện Pác Nặm sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban an toàn giao thông và Công an huyện tăng cường công tác kiểm soát tải trọng trên địa bàn, trọng điểm là tuyến đường Bộc Bó - Nhạn Môn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xe chở hàng quá tải trọng.

**2. Về ý kiến kiến nghị: “Việc mở đá nổ mìn, nghiền đá gây bụi làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Cử tri phản ánh nhiều lần nhưng vẫn chưa được khắc phục. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra khắc phục tình trạng trên”**

Trả lời:

Việc mở đá nổ mìn, nghiền đá gây bụi làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh tại mỏ đá Kéo Pọt của Công ty TNHH Hải Nam, trong thời gian qua UBND huyện Pác Nặm đã tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, đồng thời UBND huyện Pác Nặm cũng đã mời các Sở, Ngành có liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý, cụ thể: Ngày 10/3/2021 UBND huyện Pác Nặm đã mời Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Nhạn Môn, đại diện thôn Khuổi Ổ tổ chức kiểm tra, làm việc tại mỏ đá của Công ty TNHH Hải Nam để giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thôn Khuổi Ổ đối với Công ty TNHH Hải Nam. Ngày 15/7/2021 UBND huyện Pác Nặm đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Nhạn Môn tổ chức kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường định kỳ đối với mỏ đá Kéo Pọt của Công ty TNHH Hải Nam; Ngày 21/7/2021 đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Nhạn Môn phối hợp với cử tri đã kiểm tra xem xét thực tế hiện trạng việc khai thác tại mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Hải Nam. Qua các đợt kiểm tra xác minh thực tế, hoạt động của Công ty TNHH Hải Nam tại địa phương về cơ bản đúng theo các quy định hiện hành, không có vi phạm, đồng thời cũng đã yêu cầu và chỉ đạo Công ty TNHH Hải Nam trong quá trình khoan, nổ phải thực hiện đúng quy cách, kỹ thuật để đảm bảo giảm tối đa tiếng nổ và đảm bảo an toàn lao động; Thực hiện việc phun nước thường xuyên để tránh ô nhiễm khói bụi trong quá trình nghiền đá, đảm bảo theo kế hoạch bảo vệ môi trường; quá trình chất tải vật liệu lên các phương tiện giao thông phải tuân thủ theo đúng quy định; đảm bảo đúng tải trọng cho phép, không để rơi vãi vật liệu khi vận chuyển...

Ngày 17/11/2021 UBND huyện Pác Nặm đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Nhạn Môn kiểm tra xem xét thực tế hiện trạng việc khai thác đá tại mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Hải Nam, tại thời điểm kiểm tra đơn vị khai thác đá không thực hiện công tác khoan nổ, nghiền đá, do vậy không phát sinh bụi. UBND huyện Pác Nặm đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác đá của Công ty TNHH Hải Nam nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ kiến quyết xử lý nghiêm theo quy định, thẩm quyền.

Yêu cầu UBND xã Nhạn Môn thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc khai thác đá tại mỏ đá của Công ty TNHH Hải Nam, báo cáo ngay UBND huyện khi

phát hiện những vi phạm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh để kịp thời chỉ đạo xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa X của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh Bắc Kạn (B/c);
- TT HU, TT HĐND huyện (B/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng: KT&HT, TN&MT (t/h);
- Công an huyện (p/h thực hiện);
- UBND xã Nhạn Môn (thực hiện);
- Đảng, HĐND xã Nhạn Môn (p/h theo dõi chỉ đạo);

***Gửi bản giấy:***

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, HSCV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ma Văn Tuấn**